



บันทึกข้อความ

ด้านศุลกากรนครพนม
เลขที่รับ ๗๑๕๔
วันที่ 2 ก.ย. 2566
บาร์โค้ด 508664

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพค. ผบป. โทร. ๒๐-๗๑๐๗

ที่ กค ๐๕๑๕(ศ)/ ๓๕๙ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบ Single Sign-on บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ (หน่วยงานภายนอก)

เรียน สำนักผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน ศูนย์ กลุ่มและด้านศุลกากรทุกแห่ง

ตามที่กรมฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางศุลกากรที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ตามกฎกระทรวง การอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และทำเรือรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมศุลกากร และติดตั้งระบบ Single Sign-on และ/หรือ ติดตั้งระบบ Web Service ให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของท่าน เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนฯ เขตปลอดอากรฯ โรงพักสินค้าฯ ทำเรือรับอนุญาตฯ และอื่น ๆ เป็นต้น

ปัจจุบันกรมศุลกากร ได้มีการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนบุคคล สำหรับเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของกรมศุลกากร ผ่านระบบการยืนยันตัวตนในรูปแบบ Mobile Application ชื่อว่า Thai Customs Authenticator (TCA) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนำมาใช้งานทดแทนระบบการยืนยันตัวตนบุคคลแบบ Smart Card ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายของกรมศุลกากรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ (หน่วยงานภายนอก) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากร เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ศพส. ขอความอนุเคราะห์แต่ละหน่วยงานโปรดแจ้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนฯ เขตปลอดอากรฯ โรงพักสินค้าฯ ทำเรือรับอนุญาตฯ และอื่น ๆ เป็นต้น ดำเนินการปรับปรุงระบบ Single Sign-on และปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของกรมศุลกากร เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๘ Professional, ๘.๑ Professional, ๑๐ Pro หรือ ๑๑ Pro เพื่อให้สามารถใช้งานระบบการยืนยันตัวตนในรูปแบบ Mobile Application (TCA) ของกรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยขอให้ ผู้ประกอบการ (หน่วยงานภายนอก) ดำเนินการตามที่กล่าวมาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีขั้นตอน และวิธีการดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ Single Sign-on จะไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของกรมศุลกากรได้

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โปรดติดต่อ นายฐากร สีนะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทร. ๐๒-๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐-๕๕๙๖ หรือนายชวลิต สุขล้ำเลิศ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน โทร. ๐๒-๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐-๕๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอัญชลี อินโต)

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

508664